

TÀI LIỆU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ LỄ HỘI ĐỀN TRẦN NĂM 2024

I. Thông tin về giá trị di tích và lễ hội

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, vương triều Trần được biết đến là một vương triều cường thịnh, giỏi trong phát triển kinh tế xã hội, một triều đại thượng võ với nghệ thuật quân sự vượt bậc và những chiến công lẫy lừng của ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông.

Trên mảnh đất Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, các vua Trần đã cho xây dựng hành cung Long Hưng - nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại và Tam Đường - nơi lưu giữ hài cốt các vị tổ triều Trần như: Thủy tổ Trần Kinh, Thái tổ Trần Hấp, Nguyên tổ Trần Lý, Thái Thượng Hoàng Trần Thừa. Thái Đường Lãng là nơi an nghỉ của các hoàng đế nhà Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, các hoàng hậu sau khi qua đời đều được đưa về hợp táng tại các lăng mộ có tên Thọ Lãng, Chiêu Lãng, Dụ Lãng, Quy Đức Lãng.

Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014.

Hàng năm, lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 13 -17 tháng Giêng âm lịch, với nhiều nội dung phong phú và có nhiều nét khác biệt so với địa phương khác, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, lễ hội đền Trần đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 231/QĐ-BVHTTDL ngày 27/1/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương đối với lễ hội đền Trần Thái Bình trong nhiều năm qua và cũng là niềm tự hào, nguồn động viên, cổ vũ nhân dân Thái Bình tiếp tục lưu giữ và trao truyền hào khí Đông A, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ sau.

Căn cứ Thông báo số 693-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình về chủ trương tổ chức một số lễ hội ở quy mô cấp tỉnh; Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ hội đền Trần ở quy mô cấp tỉnh, ngày 14/12/2023, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ hội đền Trần năm 2024.

II. Quy mô lễ hội đền Trần năm 2024:

Lễ hội tổ chức quy mô cấp tỉnh, gắn với tôn vinh di sản lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hoá nhà Trần ở Thái Bình; thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Thông qua các hoạt động lễ hội, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh.

Thời gian: Lễ hội được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 22/02/2024 - 26/02/2024 (*tức ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn*).

Địa điểm: Tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiên Đức, huyện Hưng Hà (*gọi tắt là đền Trần*).

III. Nội dung Lễ hội:

Các hoạt động lễ hội tổ chức theo đúng quy định pháp luật; trang trọng, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm và có tính giáo dục cao, xứng tầm với vai trò, vị thế của nhà Trần trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Nội dung hoạt động trong lễ hội phong phú, đa dạng, hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống và hiện đại, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của đất và người Thái Bình của vùng đất Long Hưng - Hưng Hà.

1. Các hoạt động phần lễ

Các hoạt động phần lễ được tổ chức trong các ngày từ 22/02/2024 - 26/02/2024 (*tức ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn*), bao gồm:

- Các nghi lễ truyền thống (*tổ chức tế mở cửa đền; tổ chức lễ dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần; tổ chức lễ rước nước*).

- Tổ chức lễ Khai mạc và lễ Bái yết.

2. Các hoạt động phần hội

Diễn ra liên tục trong 5 ngày gồm nhiều hoạt động:

- Từ ngày 22/02/2024 - 26/02/2024 (*tức ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn*):

- + Triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật tỉnh Thái Bình mừng Đảng, mừng Xuân.
- + Tổ chức trưng bày các gian hàng giới thiệu một số sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản tiêu biểu của tỉnh và của huyện Hưng Hà.
- Ngày 23/02/2024 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn): Thi tìm trầu cánh phượng, thi pháo đất, giao lưu các câu lạc bộ chèo.
- Ngày 24/02/2024 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn): Thi cỡ cá, tổ chức Ngày thơ Việt Nam, Liên hoan hát văn.
- Ngày 25/02/2024 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn): Thi gói bánh chưng, hội thi viết Thư pháp, tổ chức giao lưu các CLB bóng chuyền nam, giải vật cầu.
- Ngày 26/02/2024 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn): Thi kéo lửa nấu cơm cần, tổ chức giải kéo co, tổ chức giải cờ tướng (cờ biên).

Điểm nhấn trong lễ hội đền Trần năm 2024 là chương trình nghệ thuật đặc sắc với tiết mục múa lân sư, màn trình chiếu ánh sáng 3D-Mapping: “Hào khí Đông A - Tiếng vọng ngàn năm”.

Lễ Khai mạc và lễ Bái yết dự kiến khoảng 80 phút, từ 20h10 - 21h30 ngày 22/02/2024 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

III. Cơ quan chủ trì tổ chức lễ hội: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan.